



ที่ ชม ๕๑๐๒๙/๓๓๓๖

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ
เรียน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อ้างถึง แบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมพิจารณาขึ้นบัญชีเป็นกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๕๐๓๖ / ๒๕๖๖
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ได้เสนอรายชื่อบุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมขึ้นบัญชีเป็นกรรมการประเมิน
ผลงานฯ สำหรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่ง
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบขึ้นบัญชี
กรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคลากร
ในสังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ราย ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย เป็นคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ ราย
นางอุบลวรรณ จิราพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายช่างสุขาภิบาล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง
ตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐-๕๓๙๙-๘๓๓๓ ต่อ ๒๓๕

โทรสาร ๐-๕๓๙๙-๘๓๓๔

www.chiangmaipao.go.th



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่ ๑๕๐๓๖/ ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงาน ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ

.....

อาศัยอำนาจตามความนัย มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และอาศัยอำนาจตามข้อ ๒๑ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ รายงานอุบลวรรณ จิราพงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ระดับชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๑-๐๕-๓๖๐๗-๐๐๑ สังกัดฝ่ายช่างสุขาภิบาล ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้

๑. ผู้ทรงคุณวุฒิจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเกษตรศาสตร์) กรรมการ
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผศ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์) กรรมการ
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
(ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบสิ่งแวดล้อม) กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เลขานุการ

โดยทำหน้าที่ประเมินผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะของ
ผู้ขอประเมิน และคุณภาพความยุ่งยากของผลงาน รวมถึงการนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ประชาชน หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการพัฒนาการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินผลงาน
ต้องได้รับคะแนนจากคณะกรรมการประเมินผลงาน ๒ ใน ๓ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐ ตามแบบที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่